



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีดังนี้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๒) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(๑) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ

(๒) การแต่งกายให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้

-สวมเสื้อยืดสีสุภาพ ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป่า สวมกางเกงวอร์มขายาว สีสุภาพ ไม่มีซิป
หรือกระดุมที่เป็นโลหะ ในกรณีที่กางเกงวอร์มมีกระเป่า เจ้าหน้าที่คุมสอบมีสิทธิขอให้ผู้เข้าสอบแสดง
ความบริสุทธิ์ว่าไม่มีสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ซุกซ่อนเข้าไปในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ยินยอมแสดงความบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่คุมสอบมีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญในการสอบ

สำหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว (สีสุภาพ) ไม่มี
กระดุมและเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวไม่มีลวดลายติดเข็มกลัดธรรมดา
ที่ไม่ใช่เครื่องประดับไว้ด้านหลังได้

สตรีมีครรภ์ อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องที่ไม่มีกระเป่า ไม่มีกระดุมได้

ไม่อนุญาตให้สวมเข็มขัด ถุงเท้า และรองเท้าอื่นใด เข้าในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ

ยกเว้นรองเท้าแตะ

ไม่อนุญาตให้สวมหรือนำนาฬิกาทุกชนิด เครื่องประดับทุกประเภท เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน เป็นต้น เข้าห้องสอบ ยกเว้น แว่นสายตา

(๓) สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเพียงพอต่อการทำข้อสอบ ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบห้ามทำเครื่องหมาย หรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดเตรียมให้ทุกชนิด หากตรวจพบจะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

(๔) การสอบข้อเขียน

-ผู้เข้าสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

-ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

-ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

-กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ส่วนการระบายวงกลมในกระดาษคำตอบต้องระบายให้ดำเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจัดเตรียมไว้ให้ โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องฝนคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการฝนคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

-ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กระเป๋าหรือกล่องเครื่องเขียน กระเป๋าสตางค์ กุญแจรถ หนังสือ เอกสาร กระดาษ สร้อย แหวน ต่างหู เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกา อุปกรณ์ช่วยคิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารใดๆ หรือสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากข้อ (๓) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบให้ยุติการสอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ เมื่อหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนโดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

(๕) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ

(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อกัน พูดคุย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบท่านอื่น หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๗) เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบด้วยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๘) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจัดให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนระหว่างอยู่ในห้องสอบจะถือว่ากระทำการทุจริตให้ยุติการทำสอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน หรือหากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวภายหลังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

(๙) เมื่อหมดเวลาสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศสิ้นสุดเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

(๑๐) หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้เข้าสอบรายใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบจะไม่ได้อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรืออาจถูกเชิญออกจากห้องสอบ หรือยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรให้ถือเป็นที่สุด

(๑๑) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ <https://m-culture.thaijobjob.com> หรือทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/personnel และให้ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมตรวจปัสสาวะ ณ ห้องประชุมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีต้องไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักค้างแรมไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

(นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร